
รายงานการประชุมร่วมปรึกษาหารือผู้น าชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน  
วันพฤหัสบดีท่ี 16 ธันวาคม 2553 เวลา 9.15-14.40 น.  
ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 
พระครูสุธมฺมานุสิฐ 
เจ้าคณะตําบลหนองหาร (วัดห้วยเกี๋ยง) 
พระครูสนฺทร     ญาณรังสี    
รองเจ้าคณะตําบลป่าไผ่ 
ผศ.ดร.จําเนียร   ยศราช    
อธิการบดี 
รศ.อาคม    กาญจนประโชติ  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
นายชุมพล    รินคํา  
ผู้ช่วยอธิการบดี 
นายอภิชาติ  สวนคํากอง  
ผู้ช่วยอธิการบดี 
นายนที   ดํารงค์  
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสันทรายหลวง 
นายอนันต์  คําชัยวงค์  
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหนองจ๊อม 
นายธนวัฒน์   เคหา  
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลป่าไผ่ 
นายอาทิตย์   วงศ์ทินบดี    
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแม่แฝก 
คุณณัฎนิชา  ภูมิกาวิน  
ผู้อํานวยการสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน 
อาจารย์โชคชัย    สารากิจ 
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนายั่งยืนภาคเหนือ 
ดร.สมคิด     แก้วทิพย์  
ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ 



อาจารย์สุภักตร์    ปัญญา 
คณะผลิตกรรมการเกษตร 
อาจารย์แสวง    สุวรรณ  
ที่ปรึกษานายกเทศบาลตําบลป่าไผ่ 
นางนิตยารัชฏ์    เฟื่องเพียร  
ผู้อํานวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
อาจารย์รชฏ  เชื้อวิโรจน์  
ผู้ช่วยอธิการบดี 
นายชัชวาล  ภาษยะวรรณ  
ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา 
นายณภัทร  แก่นสาร  
งานกิจกรรมนักศึกษา 
นายจิรพัตน์    ธาตอินสันทร์  
ศูนย์ประสานงานชุมชนลุ่มแม่น้ํากวง 
นายปิยะศักดิ์  ยโสธนชัย  
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
นายศรันญ์    ใจคํา   
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
นายประคอง  ยอดหอม  
ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ 
นายปิ่นแก้ว    ตันนวล  
หมอพื้นบ้านล้านนา 
นายชลิต  เขาวงศ์ทอง  
ประธานสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา 
นายสวัสดิ์    วรรณศรี  
คลินิกแพทย์แผนไทยแม่โจ้ 
อาจารย์นพดล    ดวงบาล  
คณะผลิตกรรมการกษตร 
นายธนากร  ขัติยะ  
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
นางบาลเย็น  สุนันนต า 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 



 
นายนิยม  สิดถนาสิด     
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
นายมนูญ  เทศนํา  
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
นางสาวนิตยา  โปธานนท์  
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
นายบุญเสริฐ    โจมขัน   
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
นายปาณิธี  บุญสา   
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
นายสมศักดิ์    รุ้งแก้ว   
กลุ่มเกษตรอินทรีย์  
นายเทพวรรณ   รุ้งแก้ว  
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
นายวิชัยพร  จอมงาม   
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
นางสุนทรี  ฟองใหล  
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
นางอําพร  เวียตตัน  
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
นางสาวสาวิตรี  นารี  
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
นางสารินย์พร  อินทร์แก้ว  
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
นางกัณณิกา  ข้ามสี่  
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
นายวุฒิภัทร   เกตุพัฒนพล  
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
นางสาวอังคณา  ยอดหอม  
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
 



 
เร่ิมประชุม เวลา 9.15 น. 
 
 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วอธิการบดีประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเชิญผู้นําชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อมา
ให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแจงนโยบายของท่านที่มีอยู่ 9 ด้านให้ผู้นําชุมชนทราบ คือ 

1. ด้านวิชาการ 
2. ด้านวิจัยและนวัตกรรม 
3. ด้านพัฒนาบุคลากร 
4. ด้านการต่างประเทศ 
5. ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
6. ด้านทรัพย์สินและการคลัง 
7. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
8. ด้านการสนองงานโครงการในพระราชดําริ 
9. ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 
ซึ่งในด้านที่ 9 คือ ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นที่มาที่ท่านได้เชิญมาร่วมให้ข้อเสนอแนะในวันนี้ 

ท่านได้ให้ความสําคัญกับนักศึกษามากที่สุด และขอความกรุณาผู้นําชุมชนรักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้
เหมือนบุตรหลานของท่าน ถ้านักศึกษาทําอะไรผิดขอให้ตักเตือน  ปัจจุบันมีสิ่งที่ท่านเป็นห่วงคือ  เร่ือง
สถานบันเทิงเปิดเกินเวลาและมีการทะเลาะวิวาทกัน อีกอย่างหนึ่งคือ การโจรกรรมรถมอเตอร์ไซค์เพราะมี
การยืมกุญแจรถกันเอง สวัสดิการนักศึกษาที่ท่านเป็นห่วงคือ เร่ืองหอพักไม่พออยู่ ซึ่งจะต้องขอความร่วมมือ
กับเครือข่ายหอพักเอกชน ในส่วนของนักศึกษาแม่โจ้ก็มีข้อที่ดีคือ  มีความสามัคคีกัน ซึ่งเป็นประเพณีของ
แม่โจ้และเน่ืองจากนักศึกษามีพ่อแม่ฐานะไม่ค่อยดีและเป็นเกษตรกรยากจน จึงไม่มีการทําลายสิ่งของอาคาร
ที่เห็นได้โดยทั่วไปได้แก่ การขีดเขียนผนังห้องน้ํา โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น เพราะรู้คุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ 
 

หลังจากนั้นท่านได้ชี้แจงว่าท่านมีแผนงานที่จะทําอยู่ 3 เร่ืองคือ  
1. ขยายสนามกีฬาให้นักศึกษามีมากขึ้น 
2. จัดทําอุทยานวัฒนธรรมการเกษตรแม่โจ้ซึ่งแสดงถึงความเป็นรากเหง้าของแม่โจ้ 

ประวัติศาสตร์แม่โจ้ เร่ิมต้นจากบ้าน อาจารย์วิภาค  บุญศรี วังซ้าย ไปจนถึงเรือนธรรม 
3. จัดทําอุทยานวัฒนธรรมเกษตรล้านนา ซึ่งได้จัดพื้นที่บริเวณพืชไร่ไว้ 35 ไร่ จัดทํา

พิพิธภัณฑ์ด้านการเกษตรจําลอง 
 



โครงการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้องเร่ิมทํา คือ สมเด็จพระเทพฯท่านได้ตรัสกับอาจารย์พาวิน มะโน
ชัย และ ดร.ประพันธ์  โอสถาพันธ์ว่า ท่านอยากมาเรียนแม่โจ้ ซึ่งดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล   ตําแหน่งเลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนาท่านได้ให้ความหมายที่พระเทพฯทรงตรัสเช่นน้ีว่า 

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ช่วยอะไรกับสังคมบ้าง 
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีรากเหง้าอย่างไร 
3. มีอะไรให้ท่านเล่นบ้าง 

ซึ่งท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  ท่านได้ให้คําแนะนําว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯท่านเสด็จทั้งวัน โดยให้
ท่านชม 

- ความเป็นรากเหง้าประวัติศาสตร์ของแม่โจ้ 
- ปราชญ์ชาวบ้านมีภูมิความรู้อะไรบ้างในบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
- ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯท่านเป็นวิทยากรในหลักสูตรภูมิสังคมซึ่งมีการเสวนากัน 

 
ดร.สมคิด  แก้วทิพย์ ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านรอบๆแม่โจ้มีอะไรบ้าง พร้อมทั้ง    

ร้ือฟื้นอาหารท้องถิ่น อาหารที่มาจากป่า เช่น เห็ดถอบ มดส้ม จิ้งหรีด ผักหวาน ผักเซียงดา เป็นต้น และนํา
เร่ืองภูมิปัญญาท้องถิ่นโยงไปหาความสามัคคีของคนในชาติ 

 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ปรับเปลี่ยนจาก green university เป็น Eco university ซึ่งได้ไปสอดคล้องกับ     
eco town  เน้นถึงการสร้างสภาพแวดล้อมของชุมชนให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งเร่ือง
นี้ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์รชฏ  เชื้อวิโรจน์ เป็นผู้เขียนแผนยุทธศาสตร์ และของบประมาณ
จากกองทุนสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม 
 
สรุปประเด็นความคิดเห็นท่ีได้จากผู้น าชุมชน 

ด้านการจัดต้ังอุทยานวัฒนธรรมแม่โจ้และอุทยานเกษตรล้านนา 
1. อาจารย์โชคชัย สารากิจ  แม่โจ้รุ่น 26   ท่านอยากให้มีการทบทวนประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่
โจ้โดยย้อนหลังไป 3 ช่วงคือ  ช่วง 20 ปีแรกของการบุกเบิก ช่วงพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้  และยุค
ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ไม่ควรกระด้าง มีสิ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนไหว  นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล
หนองหารต้องการให้ร้ือฟื้นโรงเรียนเทพศาสตร์เพราะท่านเป็นศิษย์เก่า 
2. ดร.สมคิด   แก้วทิพย์   เสนอให้มีการชําระประวัติศาสตร์แม่โจ้ จัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
การเกษตร อนุรักษ์งานด้านสิ่งแวดล้อมเกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรี อย่างเช่นพื้นที่ลุ่มแม่น้ํากวง 
พื้นที่บ้านแม่ออน ที่ยังคงเป็นเกษตรกรที่แท้จริง เครือข่ายลุ่มแม่น้ําแม่กวง เสนอให้ บ้าน วัด 
โรงเรียน ช่วยกันพัฒนาด้านการเกษตร เห็นความสําคัญของน้ํา และอยากให้มีแบบอย่างเหมือน



โครงการพระราชดําริห้วยฮ่องไคร้อยากให้หมู่บ้านชุมชนแม่โจ้เป็นอย่าง เช่น บ้านปางจําปีซึ่งอยู่
รอบห้วยฮ่องไคร้ 
3. นายปิ่นแก้ว  ตันนวล หมอพื้นบ้านล้านนา  ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เป็นโรงเรียนสอน ท่านมี
ความรู้มากมายทางด้านสมุนไพร เป็นแพทย์แผนไทยล้านนารู้พิธีกรรมในงานมาก ท่านได้ทํา MOU 
ทางด้านสมุนไพร ซึ่งยินดีจะช่วยเหลือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในองค์ความรู้ต่างๆ 
4.นายกอบต.แม่แฝก นายกอบต.หนองจ๊อม และกลุ่มเกษตรอินทรีย์  มีความยินดีที่จะช่วยเหลือด้าน  
อุทยานการเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้หลายด้าน เช่น สล่าที่ทําไถ หลองข้าว วัวล้อ  วิธีการฝัด
ข้าว การปลูกข้าวให้งาม จะต้องไถวิธีไหน กดคันไถให้ลึกเพียงไหน คนรุ่นพ่อรุ่นแม่จะต้องสอน
กันมา ซึ่งยินดีจะถ่ายทอดให้นักศึกษาและต้องการให้นักศึกษาไปฝึกงานกับชุมชนซึ่งเร่ืองนี้ ท่าน
อธิการบดีต้องการให้เป็นสหกิจศึกษา และให้นําเร่ืองเข้าประชุมผู้บริหาร และให้กองกิจการ
นักศึกษาจัดตั้งชมรมขึ้นมาเพื่อรองรับ 
5. เจ้าอาวาสวัดหนองเต่าคํา และเจ้าอาวาสวัดห้วยเกี๋ยง  ท่านต้องการให้วัด บ้าน โรงเรียนมีความ
ร่วมมือซึ่งกันและกัน อยากให้นักศึกษาแม่โจ้ไปช่วยเหลือชาวบ้านเหมือนในอดีต มีการออกค่าย
อาสาพัฒนา  และท่านเน้นให้ทุกคนมีศีลห้า เพื่อสังคมจะได้อยู่อย่างเป็นสุข 
 
 สรุปผู้นําชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านทุกท่านยินดีที่จะช่วยเหลือโครงการจัดต้ังอุทยาน
ศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์จําลอง 

 
เลิกประชุมเวลา 14:40 น. 
 
 
 
             (นางนิตยารัชฏ์   เฟื่องเพียร) 

      ผู้บันทึกการประชุม 
 
 

     (นายชุมพล   รินคํา)     
                ผู้ช่วยอธิการบดี                                                     

                      (ผู้ตรวจการประชุม)   
  

 


